
sþ. 409. Nefndarálit [1. mál]
um framlög til flóabáta, fólks- og vöruflutninga.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Samvinnunefnd samgöngumála hefur að venju fjallað um erindi þau sem Alþingi hafa
borist um fjárframlög til stuðnings við rekstur flóabáta vegna vöru- og fólksflutninga á
einstökum svæðum svo sem Faxaflóa, um Breiðafjörð, Ísafjarðardjúp og til Vestmannaeyja,
um Eyjafjörð allt til Grímseyjar og vegna samgangna milli Mjóafjarðar og Neskaupstaðar.

Enn fremur hefur nefndin fjallað um erindi sem borist hafa vegna flutninga á landi svo
sem til reksturs snjóbifreiða eða vegna mikils snjómoksturs þar sem erfitt reynist fyrir
viðkomandi byggðarlög að standa straum af þeim kostnaði er þau verða að bera samkvæmt
snjómokstursreglum Vegagerðarinnar.

Þó að reglurnar hafi verið rýmkaðar á síðustu árum verða íbúar í snjóþungum
héruðum fyrir verulegum kostnaði umfram aðra þegna þjóðfélagsins við að halda uppi
nauðsynlegum samgöngum. Til að minnka eitthvað þennan aðstöðumun hafa verið veitt á
fjárlögum hvers árs framlög til þeirra aðila sem að dómi nefndarinnar eru verst settir að
þessu leyti.

Nefndinni bárust umsóknir frá 64 aðilum. Halldór S. Kristjánsson, skrifstofustjóri í
samgönguráðuneytinu, og Guðmundur Einarsson, forstjóri Skipaútgerðar ríkisins, mættu á
fundi nefndarinnar og veittu henni margvíslegar upplýsingar sem komu nefndinni að
verulegu gagni. Færir nefndin þeim sérstakar þakkir fyrir störf þeirra í hennar þágu.

Skal nú gerð grein fyrir hinum einstöku þáttum, sérstaklega að því er hin stærri verkefni
varðar, það er flutninga á sjó. Hvort tveggja er að til þeirra gengur mestur hluti þess
fjármagns sem nefndin úthlutar og um allt það er lýtur að sjóflutningum hefur nefndin fyllri
upplýsingar þó að þeir aðilar, er styrk til landflutninga njóta, hafi einnig sent nefndinni


